

Giáo dục nghề nghiệp giúp các em học sinh thành công

Ngày 29 Tháng Mười, 2024 [Yêu cầu về truyền thông](#)

Chính phủ Alberta đang mở rộng chương trình giáo dục nghề nghiệp để giúp học sinh lớp 10, 11 và 12 có một khởi đầu thuận lợi cho tương lai của các em.

Các em học sinh xứng đáng theo đuổi những con đường giáo dục sẽ giúp các em định hình tương lai của mình trong giáo dục sau trung học, các danh hiệu nghề nghiệp và sự nghiệp có ý nghĩa trong nền kinh tế đang phát triển của Alberta. Để giúp thanh thiếu niên Alberta có một khởi đầu thuận lợi cho tương lai, chính phủ Alberta đang tiếp tục tăng cường các cơ hội giáo dục nghề nghiệp cho học sinh trên toàn tỉnh bang.

Thông qua nhiệm vụ của chính phủ Alberta nhằm hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục của tỉnh bang, chính phủ đang cung cấp gần 4,9 triệu đô la tiền trợ cấp tín chỉ kép nhằm hỗ trợ 55 chương trình mới và tăng cường 22 chương trình hiện có cho năm học 2024-25. Các chương trình này có sẵn dành cho học sinh tại 58 cơ quan quản lý trường học trên toàn tỉnh bang.

“Chúng tôi cam kết cung cấp cho các em học sinh mọi cơ hội để theo đuổi và khám phá các con đường sự nghiệp trong suốt quá trình học tập của mình. Nguồn tài trợ mới này cho chương trình tín chỉ kép sẽ giúp học sinh khám phá và theo đuổi đam mê của mình, đồng thời giúp các em có một khởi đầu thuận lợi cho tương lai của các em bằng cách đạt được các kỹ năng có giá trị và tín chỉ sau trung học.”

Demetrios Nicolaidis, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục

"Trợ lý chăm sóc sức khỏe là một phần thiết yếu của hệ thống chăm sóc sức khỏe Alberta. Chương trình tín chỉ kép trợ lý chăm sóc sức khỏe mang đến cho sinh viên một cơ hội quý giá

để bắt đầu sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của mình sớm và phát triển các kỹ năng cần thiết để gia nhập và củng cố lực lượng lao động chăm sóc sức khỏe của tỉnh bang chúng ta."

Adrianna LaGrange, Bộ Trưởng Bộ Y Tế

Nguồn tài trợ cho chương trình tín chỉ kép sẽ giúp dẫn dắt học sinh theo đuổi các con đường học nghề có ý nghĩa trong các ngành nghề có kỹ năng, và các nghề nghiệp có ý nghĩa trong nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe và nhiều hơn nữa. Việc mở rộng chương trình tín chỉ kép này sẽ cho phép các cơ quan quản lý nhà trường giúp học sinh của họ theo đuổi các con đường sự nghiệp và các cơ hội sau trung học theo sở thích và đam mê của các em.

"Chúng tôi cảm ơn chính phủ Alberta vì đã cam kết mở rộng chương trình giáo dục tín chỉ kép tại các trường Công giáo. Cùng nhau, chúng ta đang trang bị cho thanh thiếu niên của chúng ta những công cụ mà các em cần để phát triển trong một nền kinh tế đang phát triển một cách nhanh chóng. Chương trình tín chỉ kép trao quyền cho học sinh trung học của chúng ta nhằm khám phá và xây dựng sở thích nghề nghiệp của mình, đưa các em vào con đường hướng tới việc đạt được tiềm năng đầy đủ của mình.

Bryan Szumlas, giám đốc điều hành, Học Khu Công Giáo Calgary

"Chúng tôi rất biết ơn khoản tài trợ này, cho phép chúng tôi mở rộng chương trình tín chỉ kép của mình bằng cách cung cấp khóa học trợ lý chăm sóc sức khỏe vào học kỳ tới. Chương trình này sẽ cung cấp cho nhiều học sinh hơn cơ hội khám phá các con đường chăm sóc sức khỏe, kiếm được tín chỉ trung học và sau trung học và xây dựng các kỹ năng cần thiết để thành công trong các nghề nghiệp quan trọng đối với tương lai của Alberta."

Sandra Palazzo, chủ tịch hội đồng quản trị, Trường Công Giáo Edmonton

Các chương trình tín chỉ kép được điều hành trong mối quan hệ đối tác với các trường sau trung học hoặc phù hợp với các con đường giáo dục học nghề và dành cho học sinh trong các hệ thống trường công lập, riêng biệt, nói tiếng Pháp, đặc quyền, các Dân Tộc Khởi Nguyên và trường độc lập. Các chương trình này cung cấp các khóa học theo hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 10, 11 và 12 để kiếm được cả tín chỉ trung học và tín chỉ được tính vào chứng chỉ, bằng tốt nghiệp hoặc bằng cấp sau trung học.

Điểm nhanh các sự kiện

- Từ năm 2019, 18,6 triệu đô la đã được cung cấp cho các cơ quan quản lý trường học cho chương trình tín chỉ kép.
- Các cơ quan quản lý trường học nhận được lên tới 50.000 đô la để hỗ trợ chi phí khởi nghiệp cho các chương trình tín chỉ kép mới và tới 100.000 đô la để nâng cao các chương trình tín chỉ kép hiện có.
- Giáo Dục Alberta đang cung cấp 4,3 triệu đô la tiền tài trợ cho các chương trình tín chỉ kép năm nay.
- Y Tế Alberta đang cung cấp 550.000 đô la để hỗ trợ tám chương trình tín chỉ kép cho trợ lý chăm sóc sức khỏe trong số 77 chương trình được tài trợ.
- Từ năm 2013 đến 2023, khoảng 83.000 học sinh trung học đã tham gia vào ít nhất một khóa học tín chỉ kép.

Thông tin liên quan

- [Tín chỉ kép – Tài trợ khởi nghiệp cho các cơ quan quản lý trường học](#)
- [Tín chỉ kép – Tài trợ tăng cường cho các cơ quan quản lý trường học](#)
- [Nhóm Tư Vấn Đánh Giá Tín Chỉ Kép](#)

Tin liên quan

- [Giúp sinh viên có một khởi đầu trong thị trường việc làm Alberta](#) (Ngày 5 tháng Sáu, 2024)
- [Giáo dục nghề nghiệp nhiều hơn cho sinh viên](#) (Ngày 9 tháng Tư, 2024)

Yêu cầu về truyền thông

Kevin Lee

587-785-4366

Thư Ký Báo Chí, Giáo Dục Alberta